

Số: /BC-SGDĐT

Long An, ngày tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016-2020

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An tại Văn bản số 894/UBND-VHXH ngày 29/01/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016-2020, theo đó UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo ký và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Long An báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo một số nội dung như sau:

Mở đầu

TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Thực hiện Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 – 2015 và lộ trình đến 2020; Công văn số 4795/BGDĐT-KHTC ngày 13/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (sau đây gọi tắt là TPCP) dự phòng giai đoạn 2012 - 2015, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo lập Dự án Đầu tư xây dựng các phòng học mầm non và tiểu học tỉnh Long An (thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học), dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Công văn số 1408/BC-BKHĐT ngày 27/02/2017.

Sau đó, UBND tỉnh Long An lập Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 10/3/2017 để trình HĐND tỉnh cho ý kiến về Dự án Đầu tư xây dựng các phòng học mầm non và tiểu học tỉnh Long An (thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học). Căn cứ vào chủ trương thống nhất của HĐND tỉnh Long An tại Công văn số 123/HĐNS-KTNS ngày 15/3/2017, UBND tỉnh Long An phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng các phòng học mầm non và tiểu học tỉnh Long An (thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học) tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 22/3/2017. Theo đó, dự án có quy mô đầu tư xây dựng 119 phòng học cho 24 trường (bao gồm: 10 trường mầm non, 14 trường tiểu học) tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Long An giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư của dự án. Chủ đầu tư quản lý dự án theo hình thức ký hợp đồng ủy thác với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các địa phương (gồm: huyện Tân Hưng, huyện Vĩnh Hưng, huyện Mộc Hóa, huyện Thạnh Hóa, huyện Đức Huệ, huyện Cần Giuộc, thị xã Kiến Tường), việc ủy thác thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng các phòng học mầm non và tiểu học tỉnh Long An (thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học) đã được thi công hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thụ hưởng trong năm 2018. Dự án có điều chỉnh so với dự án ban đầu được duyệt nhưng không làm thay đổi nội dung nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Điều chỉnh lần 1 theo Quyết định số 4613/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng các phòng học mầm non và tiểu học tỉnh Long An (thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học);

- Điều chỉnh lần 2 theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 25/2/2020 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng các phòng học mầm non và tiểu học tỉnh Long An (Thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học).

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO CỦA ĐỀ ÁN

Dự án Đầu tư xây dựng các phòng học mầm non và tiểu học tỉnh Long An (thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học) được giao nhiệm vụ là đầu tư xây dựng 119 phòng học cho 24 trường (bao gồm: 10 trường mầm non, 14 trường tiểu học) tại các xã khó khăn trên địa bàn 07 huyện/thị xã, bao gồm: huyện Tân Hưng, huyện Vĩnh Hưng, huyện Mộc Hóa, huyện Thạnh Hóa, huyện Đức Huệ, huyện Cần Giuộc, thị xã Kiến Tường.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

- Công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện đề án tại địa phương:

UBND tỉnh Long An thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao và đạt mục tiêu chung của kế hoạch. Cụ thể:

+ Công văn số 399/UBND-KT ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học;

+ Công văn số 635/UBND-KT ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án kiên cố hóa các phòng học mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Long An;

+ Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Long An về việc phân bổ kế hoạch vốn TPCP đợt 2 năm 2017;

+ Công văn số 4954/UBND-KT ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Long An về việc ủy thác việc quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng các phòng học mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh;

+ Thông báo số 293/TB-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Long An về việc kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp bàn phương án đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng các phòng học mầm non và tiểu học thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học do nguồn vốn TPCP hỗ trợ;

+ Thông báo số 242/TB-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách Trung ương trong nước (bao gồm vốn TPCP);

+ Công văn số 3746/UBND-KT ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Long An về việc nguồn vốn thực hiện dự án Đầu tư các dự án kiên cố hóa các phòng học mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Long An (thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học).

- Công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện đề án: Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình thuộc dự án trong suốt thời gian triển khai thi công, việc triển khai thi công đảm bảo theo quy định hiện hành. Ngoài ra, chủ đầu tư có thuê đơn vị tư vấn giám sát độc lập để giám sát thi công các công trình.

- Việc nghiệm thu, bàn giao, hướng dẫn đưa các công trình của đề án vào sử dụng theo công năng quy định: Công tác nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn các công trình thuộc dự án để đưa vào sử dụng thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và các quy định liên quan.

- Việc rà soát kiểm tra các công trình của đề án sau khi bàn giao đưa vào sử dụng theo công năng và các yêu cầu khác: Các công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo đúng theo công năng thiết kế, phát huy hiệu quả sử dụng công trình sau khi hoàn thành.

III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo tình hình thực hiện đề án gồm một số nội dung sau:

1. Kết quả phân bổ dự toán, giải ngân và quyết toán kinh phí của đề án theo các quy định hiện hành (làm rõ nguyên nhân kinh phí không giải ngân được bị hủy (nếu có), kinh phí cấp thiếu không đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo quyết định phê duyệt từng dự án (nếu có)):

- Kết quả phân bổ dự toán: Tổng dự toán được phân bổ cho dự án là 69.936 triệu đồng. Trong đó:

+ Năm 2017: 56.700 triệu đồng (từ nguồn vốn TPCP).

+ Năm 2019: 6.936 triệu đồng (từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh).

+ Năm 2020: 6.300 triệu đồng (từ nguồn vốn TPCP, nguồn dự phòng 10% của dự án).

- Kết quả giải ngân và quyết toán kinh phí: Tổng giá trị khối lượng thực hiện là 69.903 triệu đồng, tổng giá trị giải ngân là 69.903 triệu đồng đạt 99,95% so với kế hoạch vốn được giao.

- Kinh phí không giải ngân: 32,932 triệu đồng từ nguồn vốn TPCP. Lý do: Tiết kiệm trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Kinh phí cấp thiếu không đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo quyết định phê duyệt từng dự án: Không có.

2. Tình hình triển khai thực hiện, các chỉ tiêu/mục tiêu/nội dung nhiệm vụ đã được phê duyệt. Đánh giá, làm rõ mức độ đạt, chưa đạt các chỉ tiêu/mục tiêu nội dung nhiệm vụ; những mặt được, chưa được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và các nguyên nhân:

- Đánh giá: Dự án Đầu tư xây dựng các phòng học mầm non và tiểu học tỉnh Long An (thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học) thực hiện đạt chỉ tiêu, mục tiêu, nội dung theo nhiệm vụ đã được phê duyệt. Chủ đầu tư đã giải ngân vốn đạt kế hoạch đã đề ra.

- Những mặt được, chưa được:

+ Những mặt được: Dự án đã đầu tư xây dựng các phòng học đáp ứng nhu cầu kiên cố hóa trường lớp học cho 24 trường mầm non, tiểu học tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

+ Những mặt chưa được: Trên địa bàn tỉnh Long An còn một số công trình trường học đã xuống cấp, không đảm bảo điều kiện dạy và học nhưng tỉnh thiếu vốn thực hiện.

Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ CHUNG, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về những kết quả nổi bật của đề án:

Về cơ bản, các nhiệm vụ được giao của Chương trình tại địa bàn tỉnh Long An đã đạt được mục tiêu của kế hoạch đề ra, đảm bảo mục tiêu chung của Chương trình theo Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ sở giáo dục được thụ hưởng dự án được cải thiện điều kiện hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh trong thời gian tới .

2. Khó khăn, bất cập và nguyên nhân:

- Hầu hết các đơn vị thụ hưởng ở các vùng sâu, vùng xa thuộc địa bàn của 07 huyện, thị xã. Việc quản lý dự án thực hiện theo hình thức ủy thác, do đó công tác kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư đối với các công trình có đôi lúc chưa kịp thời.

- Nguồn vốn bố trí theo kế hoạch chưa kịp thời, ảnh hưởng ít nhiều đến việc tổ chức triển khai thực hiện dự án và quyết toán dự án khi hoàn thành.

II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cho triển khai Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2021-2025, đáp ứng nhu cầu kiên cố hóa trường, lớp học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Long An, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo được biết và tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện/TX/TP;
- Phòng GD&ĐT các huyện/TX/TP;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tiệp